

KẾ HOẠCH

tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025), mừng xuân Ất Tỵ năm 2025

Căn cứ Kế hoạch số 125/KH-LĐLĐ ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025) Mừng xuân Ất Tỵ năm 2025, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị và Nhân dân Thành phố, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức, niềm tự hào trong đoàn viên công đoàn, người lao động về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định niềm tin vững chắc đối với Đảng, đối với sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Góp phần bảo vệ mục tiêu, lý tưởng, nền tảng tư tưởng, các nguyên tắc cơ bản của Đảng; chủ động đấu tranh, phản bác hiệu quả những luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam, với giai cấp và dân tộc.

Tuyên truyền thực hiện chủ đề và thi đua hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 của Thành phố, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tạo động lực mới trong đẩy mạnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

2. Yêu cầu:

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải sâu sắc, thiết thực về nội dung, hình thức đa dạng, sáng tạo, trang trọng, tiết kiệm, gắn với các hoạt động chăm lo Tết Ất Tỵ năm 2025 của tổ chức Công đoàn thành phố Thủ Đức.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức Đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt với trọng tâm là tiếp tục làm cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố Thủ Đức nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và to lớn của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 95 năm qua. Nội dung gồm:

1.1. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 95 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

1.2. Những thành tựu lý luận của Đảng ta trong 40 năm đổi mới đất nước: xác định, bổ sung, định hình ngày càng rõ hơn nội dung các đặc trưng của Chủ nghĩa xã hội Việt Nam trên cơ sở nhận thức đúng đắn về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong điều kiện cụ thể của Việt Nam; Đảng ta đã tiến hành đổi mới tư duy, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới đất nước, xác lập mục tiêu phát triển trong xây dựng chủ nghĩa xã hội; tổng kết, kế thừa, làm rõ phương hướng xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; phát hiện và xác định các mối quan hệ lớn cần giải quyết trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước; hình thành khái niệm “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; nhận thức ngày càng toàn diện hơn, sâu sắc hơn về động lực và nguồn lực xây dựng chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Việt Nam, đặc biệt là đề cao vai trò của văn hóa với tư cách là sức mạnh nội sinh, xung lực quan trọng của quá trình phát triển đất nước; tập trung xác lập mục tiêu, hệ giá trị nhân văn của chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong bối cảnh mới; lý luận về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày càng được củng cố, phát triển; phát triển lý luận về vai trò, sứ mệnh của Đảng, đặc biệt là về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh...

1.3. Truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, quá trình góp phần hình thành, hoàn thiện đường lối và đạt được những thành tựu trong công cuộc đổi mới của Đảng. Quán triệt, thấm nhuần sâu sắc những bài học kinh nghiệm quý báu, đồng thời tạo động lực thúc đẩy Đảng bộ, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Thành phố nắm bắt thời cơ, tích lũy tri thức, bồi dưỡng kỹ năng, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thành phố với tốc độ nhanh hơn, hiệu quả thực tế cao hơn.

1.4. Phát động thi đua đặc biệt chào mừng các ngày Lễ lớn và sự kiện chính trị của đất nước, thành phố, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Thủ Đức lần thứ I, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ

XII, Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (theo Kế hoạch số 118/KH-LĐLĐ ngày 16 tháng 10 năm 2024 của Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức). Nắm chắc tình hình dư luận và vận động đoàn viên, người lao động tích cực chia sẻ thông tin tích cực, các gương “Người tốt, việc tốt” của tổ chức Công đoàn; mạnh dạn phê phán, đấu tranh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và các đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028; Luật Công đoàn sửa đổi năm 2024...

1.5. Tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của các chuỗi hoạt động gồm: kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây mạnh tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phản ánh kịp thời các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ở các cấp Công đoàn, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động vui Xuân, đón Tết... trên các kênh thông tin, trang mạng xã hội do Liên đoàn Lao động quản lý.

(Giao bộ phận Tuyên giáo chủ trì tham mưu triển khai thực hiện)

2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, ôn truyền thống

2.1. Tổ chức đoàn dâng hương, dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Di tích lịch sử văn hóa Đình Bình Đông..., di tích lịch sử, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

2.1. Đây mạnh công tác tuyên truyền trực quan kết hợp lồng ghép các nội dung sinh hoạt chính trị kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào các nội dung sinh hoạt của tổ chức Công đoàn như: họp mặt ôn truyền thống, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, chiếu phim tư liệu, hội thi tìm hiểu... Duy trì các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi các đồng chí đảng viên lão thành, cao niên tuổi Đảng.

2.3. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác phát triển đảng viên trong công nhân lao động, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh và tổ chức Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

2.4. Vận động đoàn viên công đoàn, người lao động tích cực tham gia Hội thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về Lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; tham gia các hoạt động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành ủy Thủ Đức phát động.

2.5. Tổ chức cho đoàn viên, công nhân, người lao động tham gia hoạt động tại “Đường sách thành phố Thủ Đức” nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025).

(Giao bộ phận Tuyên giáo chủ trì tham mưu triển khai thực hiện)

3. Triển khai thực hiện chủ đề năm 2025 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: “Năm phát triển đoàn viên” và của Thành phố Hồ Chí Minh: “Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; ; đẩy mạnh chuyển đổi số; Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của Thành phố”.

3.1. Chủ động xây dựng và triển khai Chương trình công tác Công đoàn năm 2025 trên địa bàn thành phố Thủ Đức với trọng tâm là công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

3.2. Triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống Công đoàn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Thành ủy Thủ Đức.

3.3. Tổng hợp và trao danh sách giới thiệu nguồn công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, chú trọng đến đoàn viên công đoàn ưu tú là công nhân trực tiếp sản xuất, công nhân tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

3.4. Đề xuất tuyên dương các gương Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động Công đoàn và chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động (gửi về LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh).

(Giao bộ phận Tổ chức chủ trì tham mưu triển khai thực hiện)

4. Triển khai và tổ chức có hiệu quả các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Ất Tỵ cho đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn theo Kế hoạch số 115/KH-LĐLĐ ngày 07 tháng 10 năm 2024 của Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức.

4.1. Tập trung thăm hỏi, động viên, họp mặt, trao tặng quà Tết cho cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu; cán bộ công vận, công đoàn hưu trí; đoàn viên, công nhân đang công tác tại các công trình xa, công trình trọng điểm; công nhân các đơn vị công ích trên địa bàn; đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình; đoàn viên nghiệp đoàn...

4.2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, ngày hội vui Tết, hội thi trang trí - gói bánh Tết, các điểm bán phúc lợi đoàn viên, “Phiên chợ nghĩa tình”, Hội hoa xuân... phục vụ rộng rãi đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động và Nhân dân trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

(Các bộ phận chuyên đề, Nhà văn hóa Lao động phối hợp, tham mưu thực hiện)

III. ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với nội dung và hình thức phù hợp, trong đó cần tập trung các nội dung sau:

1. Tuyên truyền về đợt hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của tổ chức Công đoàn thành phố, công tác chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn, người lao động... trên các trang, kênh thông tin của đơn vị. Thực hiện đăng tải kịp thời các nội dung thông tin hoạt động của đơn vị trên trang Facebook “Tự hào đoàn viên Công đoàn thành phố Thủ Đức”.

2. Phát động phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất trong lao động sản xuất, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động nhân dịp Tết Ất Tỵ năm 2025.

4. Trao danh sách đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy Đảng xem xét, kết nạp; đồng thời đề xuất với các cấp ủy Đảng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho công nhân lao động (nếu có) nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

5. Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, người lao động, nhất là những khó khăn, vướng mắc về việc làm, đời sống qua đó tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy, chính quyền, Công đoàn, người sử dụng lao động những biện pháp ổn định tình hình tư tưởng.

6. Tích cực tham gia các hoạt động do Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức tổ chức. Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động về Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức (thông qua địa chỉ mail tuyengiao.ldldtpthuduc@gmail.com).

Đề nghị các tập thể, cá nhân và công đoàn cơ sở nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo LĐLĐ TPHCM;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức;
- Thường trực LĐLĐ Tp Thủ Đức;
- CĐCS trực thuộc;
- Lưu: VT, TG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH



Võ Minh Thanh Tùng